



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 หน้า 14

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



‘ตัวเล็ก...เตะดัง’ ศรีพิทยา นวลนิรันดร์ ไม่เคยลืมพระมหากษัตริย์คุณในฐานะแข่ง‘ชาววัง’

ศรีพิทยา นวลนิรันดร์ เจ้าของฉายาจากสื่อมวลชนในสมัย 40 กว่าปีก่อนว่า “ตัวเล็ก...เตะดัง” ด้วยเป็นมิดฟิลด์รูปร่างเล็ก แต่มีความคล่องตัวสูง เปรียบไปก็คือ “เมสซีเจ” ชาบาธิป สรงกระสินธ์ ในยุคนี้เอง

นับย้อนไปหลังจากที่ จบ ม.ศ.5 จาก จ.พัทลุง ก็ได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่ ม.รามคำแหง พร้อมเล่นฟุตบอลให้กับทีมไม้อัดไทย ก่อนที่ปีต่อมาจะเอนทรานซ์เข้า มศว หรือ ศรีนครินทรวิโรฒในส่วนของพลศึกษาได้ เมื่อราวปี 2517 ซึ่งได้

เป็นนักฟุตบอลของสถาบัน แต่ฟอร์มไปเข้าตา อ.เสนอไชยยงค์ ที่ร่วมเป็นโค้ชในช่วงนั้น จึงดึงตัวไปร่วมทีม แต่ทำให้อยู่ทีมเล็กคือทัพยี่สิบส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งบังเอิญได้ขึ้นมาเล่นในระดับด้วยพระราชทาน ก เช่นเดียวกับราชวิถี ก่อนที่ปีนั้น ราชวิถีจะคว้าแชมป์ถ้วย ก ไปครอง

“สมัยนั้นเราฝึกซ้อมกันอยู่ในสวนฟุตบอล หลังสวนอัมพร มีสนามฝึกซ้อม และที่ฝึก รุ่นที่ๆ เคยเล่าให้ฟังว่าสโมสรราชวิถีเกิดขึ้นมาได้จากข้าราชการที่ร่วมกันบริจาคเงิน





ให้คนละ 10 บาทต่อเดือน เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่าย นักฟุตบอลมีเงินเดือนก็ประมาณ 300-400 บาท แต่ว่าเรามีที่พัก และอาหารที่ส่งมาจากครัวในวังถึง 3 มื้อ เพื่อให้พวกเขา นอกจากนี้ใครเจ็บป่วย ไม่สบายก็สามารถไปรักษากับแพทย์ภายในวังได้ นี่คือพระมหากษัตริย์คุณที่เชื่อว่านักฟุตบอลราชวิถีทุกคนไม่มีวันล้มอย่างแน่นอน”

“ผมรู้ตัวดีว่าเราเติบโตมาจากทีมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และราชวิถี ด้วยสมัยนั้นเรามาจากต่างจังหวัด เมื่อได้รับข้อเสนอว่ามีที่พัก มีอาหาร มีสถานพยาบาล ก็ทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ขึ้น ถือว่าเป็นพระคุณใหญ่หลวงกับนักฟุตบอลบ้านนอกคนหนึ่งที่ทำไม่ได้แล้ว ส่วนตัวได้เคยสัมผัสกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่สมัยอยู่พัทลุงตอนนั้นยังเด็กท่านเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร แต่ด้วยวัยเด็กช่วงที่ท่านจะเสด็จฯ ไปยังพระที่นั่ง เราวิ่งไปหาท่านเลย ทหารรักษาพระองค์เข้ามาห้ามกันใหญ่ แต่ท่านก็ตรัสว่าไม่เป็นไร”

“ช่วงเรียนจบมศตตอนนั้นติดทีมชาติเดินทางไปแข่งต่างประเทศเลยไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตร ตอนหลังได้ไปลงเรียนที่นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นภาคบัณฑิตอีกสาขาหนึ่งก็ได้โอกาสเข้ารับปริญญาบัตรจากพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นโอกาสที่ภูมิใจในชีวิตอีกครั้งที่เราสำเร็จออกมาได้ และภาพที่รับปริญญาบัตรจากพระองค์ก็นำมาติดบ้านไว้ตลอดนับจากนั้นมา”

ศรีพิทยา นวลนิรันดร์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ต้องสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในครั้งนี้ว่า เหมือนกับคนไทยทุกคนที่เสียใจมาก ท่านเป็นผู้ให้มาตลอดไม่ว่าจะด้านไหน โดยเฉพาะด้านฟุตบอลท่านก็ทรงส่งเสริม ส่วนตัวการได้เข้าไปอยู่กับทีมราชวิถีภายในวังนับเป็นพระมหากษัตริย์คุณล้นพ้นที่ไม่เคยลืม ด้วยทำให้เรามีชื่อเสียงทางด้านฟุตบอล ได้รับใช้ทีมชาติ และได้หน้าที่การงานอันมั่นคงในเวลาต่อมา ซึ่งก็จะขอจดจำคำสั่งสอนของพระองค์ท่านที่ถือว่าเป็นมงคลสูงสุด นำมาเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ตนเองและครอบครัวจวบจนชีวิตจะหาไม่